

THÔNG BÁO

**Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 35 năm 2021**

Ngày 23/8/2021, đồng chí Hữu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì họp trực tuyến lãnh đạo Ủy ban tuần 35. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông và thủ trưởng các vụ, đơn vị (danh sách kèm theo). Sau khi nghe Văn phòng báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm kết luận:

I. Nhất trí với báo cáo tổng hợp kết quả công tác của các vụ, đơn vị tuần 34, thông báo kết quả công tác tuần 34, nhiệm vụ trọng tâm tuần 35; Giao Văn phòng tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp, phát hành để thực hiện.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm

1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

a) Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban

- Chủ động rà soát, kiện toàn bộ máy phòng, chống dịch của Ủy ban theo quy định; tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế; chú trọng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, phương án ứng phó, đảm bảo cơ sở vật chất phòng, chống dịch; phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn lựa chọn các nội dung cần thiết để tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch đối với công chức, viên chức, người lao động Ủy ban theo từng nhóm vị trí việc làm, phù hợp với điều kiện hiện nay.

- Tăng cường công tác xét nghiệm tầm soát Covid-19 định kỳ và đột xuất đối với 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuân thủ nghiêm việc xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại cơ quan, đây là quyền lợi cá nhân và cũng là trách nhiệm đối với cộng đồng. Đối với những công chức, viên chức, người lao động làm việc online có thể xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại nơi cư trú và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban (Tất cả công chức, viên chức, người lao động chỉ đến cơ quan làm việc khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính).

b) Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1099/CD-TTg ngày 22/8/2021 về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống